



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตีตราขการเร่งด่วน จึงไม่สามารถดำเนินการเปิดหีบเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามกำหนดการเดิมได้ ซึ่งมีผลให้ระยะเวลาในขั้นตอนอื่นต้องเลื่อนวันด้วยนั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ แห่งมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

## การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาในแต่ละขั้นตอน

ลำดับ ที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับ การสรรหาในการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา	คณะกรรมการสรรหาฯ	
๒	วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	- ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา (ฉบับที่ ๔/๒๕๖๐) - ประกาศรายชื่อผู้สมัครและ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (ฉบับที่ ๕/๒๕๖๐) - ประกาศแนวทางการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ ๖/๒๕๖๐)	คณะกรรมการสรรหาฯ	- ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ - ป้ายประชาสัมพันธ์ ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยา เขต และโรงเรียนสาธิต - เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
๓	วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	ทาบทามบุคคลที่มีรายชื่อตาม ประกาศฯ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๐ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา	คณะกรรมการสรรหาฯ	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
๔	วันอังคารที่ ๗ - วัน อังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	ผู้ตอบรับการทาบทามส่งแบบ ตอบรับพร้อมส่งเอกสารประวัติ ส่วนตัว วิสัยทัศน์และแผน กลยุทธ์ในการบริหารสถาบันวิจัย และพัฒนา	เลขานุการคณะกรรมการ สรรหาฯ	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

ลำดับ ที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๕	วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการ ทาบทาม เข้าร่วมการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ ๕/๒๕๖๐)	คณะกรรมการสรรหาฯ	- ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ - ป้ายประชาสัมพันธ์ ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยา เขต และโรงเรียนสาธิต - เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
๖	วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ - วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	สำรวจการความคิดเห็น การยอมรับของผู้เข้ารับ การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาจากประชาคมภายนอก	คณะกรรมการสรรหาฯ	
๗	วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	ผู้เข้าร่วมการสรรหาเพื่อดำรง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา นำเสนอประวัติส่วนตัว วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการ บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการสรรหาฯ	- ห้องประชุมพิชัยยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ
๘	วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับ การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา เสนอต่อสภา มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘/๒๕๖๐)	คณะกรรมการสรรหาฯ	- บอร์ดทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และโรงเรียน สาธิต - เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
๙	การประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐	เสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมการสรรหาฯ ตามลำดับตัวอักษร ต่อสภามหาวิทยาลัย	- ประธานคณะกรรมการ สรรหาฯ - สภามหาวิทยาลัย	ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ

.....